
 

 Efni fundar:  

FUNDARGERÐ Aðalfundur FOKS  
. 

Dagsetning Tími Staður Nr. fundarg. 

23.11.2021 20:00-21:00 Í Síðuskóla 2 
Höfundur/ritari Viðstaddir Útprentun dags.  

Anna Rósa Daði, Sæfríður, Markús, Magnea, Anna Rósa, Dídí og Ólöf 
Inga. 

 

Viðtakendur 

Stjórnarmeðlimir FOKS, skólastjórnendur Síðuskóla. 
 

 
Atriði 
nr. 

Efni Niðurstaða Ábyrgð 

1 Kosning fundarstjóra og fundarritara Daði fundarstjóri 

Anna Rósa fundarritari 

 

Daði og 

Anna Rósa 

2 Skýrsla stjórnar Daði fór yfir störf félagsins 

sl. vetur. Þá helst styrki og 

gjafir til skólans og nemenda. 

 

 

Allir 

3 Ársreikningur félagsins lagðir fram Sæfríður fór yfir ársreikning 

félagsins. 

Um 90% foreldra borga í 

foreldrafélagið sem gerir 

mikið fyrir félagið. Félagið á 

um rúma milljón. 

 

Sæfríður 

4 Kosning í stjórn Núverandi stjórn býðst til að 

halda áfram fyrir utan Jón Eið 

sem hefur ákveðið að hætta. 

Tveir bjóða sig fram í 

foreldrafélagið: Birkir og 

Anna María. Kjör þeirra 

samþykkt. 

 

 

5 Kosning í skólaráð Daði og Ólöf kynntu starf 

skólaráðs. Næsti fundur á 

mánudaginn kl. 15. Enginn á 

fundinum bauð sig fram. 

 

 

6 Vantar endurskoðendur reikninga 

 

Óskað eftir tveimur aðilum. 

Enginn á fundinum bauð sig 

fram. 

 

7 Ársgjald foreldrafélagsins Óbreytt upphæð. Krafa 

komin í heimabanka foreldra. 

 

 

8 Önnur mál 

 

Ólöf ávarpaði stjórn og 

fundargesti:  

-Þakkaði stjórninni fyrir vel 

unnið starf.  

-Ólöf sagði frá að Síðuskóli 

væri sá skóli sem er næstur á 

dagskrá varðandi 

 



framkvæmdir og liggur fyrir 

að byrja á skólalóðinni 2023. 

Skipulagsstarf hefst á næsta 

ári. 

-Ýmsar framkvæmdir í bígerð 

innanhús einnig. 

-Síðuskóli getur tekið við 

100-150 börnum til viðbótar. 

-Þakkar foreldrum fyrir 

jákvæð viðbrögð vegna covid 

og allra þeirra breytinga sem 

skólinn hefur þurft að ráðast 

í.  

 Fundi slitið 21:05   

 

 
 
 

 


